



แถลงการณ์ ชมรมเครือข่ายผู้ค้าลอตเตอรี่รายย่อยจังหวัดเลยและผู้ค้าทั่วประเทศ

สืบเนื่องสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้พยายามที่จะทำให้สลากขายราคาไม่เกิน 80 บาทและพยายามที่จะจัดสรรให้กับผู้ค้ารายย่อยตัวจริงนั้นถือว่าเป็นเรื่องดี แต่กับล้มเหลวโดยสิ้นเชิง เห็นได้จากการประกาศแถลงข่าวครั้งแรกวันที่ 23 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมามีประกาศยกเลิกตัวแทนระบบเสรีใหม่ทั้งหมด ทำให้ผู้ค้าสลากตัวจริงเดือดร้อนและออกมามีเรียกร้องให้คืนสิทธิ์ ทางผู้บริหารการออกแก้ข่าวใหม่ไม่มีการยกเลิกระบบเสรีแต่ประการใด ต่อมาสนง.สลากฯประกาศวันที่ 30 ธันวาคม 2564 ให้มีการเปิดลงทะเบียนระบบซื้อ-จองใหม่ในวันที่ 1-31 มกราคม ปี 65 และมีคนลงทะเบียน 9 แสนกว่ารายแล้วนำไปทำการ Random ให้ได้ 200,000 รายปรากฏว่า ณ.ปัจจุบันก็ยังไม่มีการคัดกรอง แต่อย่างใด

ซึ่งผู้อำนวยการและบอร์ดบริหารสนง.สลากฯมีพฤติกรรมจัดสรรโควต้าเอื้อก่อนนายทุนและไร้ความสามารถในการบริหาร ซึ่งมีดังต่อไปนี้

1. การให้ผู้ลงทะเบียนปี 2565 ลงทะเบียนขายดิจิทัลโดยให้มีการผ่านคัดกรอง จึงมีนายทุนเกณฑ์คนมาสมัครโควต้าในระบบดิจิทัลและผู้บริหารสนง.สลากฯออกมายอมรับว่ามีกลุ่มนายทุนอยู่ระบบสลากดิจิทัล
2. การเปิดจุดจำหน่ายสลาก 80 บาททั่วประเทศที่มีอยู่แล้ว และจะขยายไปขายตามปั้มน้ำมันอีก โดยให้โควต้าถึง 25 ล้านต่อคน แทนที่จะกระจายให้ผู้ค้าตัวจริงคนละ 5 ล้านซึ่งเป็นกระจายรายได้ให้ประชาชน แต่ผู้บริหารไม่คำนึงถึงคนเดินขายที่ยึดเป็นอาชีพหลัก ดังนั้นจึงเป็นนโยบายที่เอื้อก่อนนายทุน
3. ปลอมใจให้เอกชนขายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ทั้งที่รู้ว่าเอกชนมีการรวบรวมสลากจากทั่วประเทศ เป็นเหตุที่ทำให้สลากแพงเกินกว่าที่รัฐกำหนด ยังปลอมใจปะละเลยและไม่มีมาตรการใดๆ ออกมา แทนที่จะออกกฎหมายหรือมาตรการป้องกันปราบปราม ในการรวมเล่มรวมชุดและขายส่งแต่กับไม่ทำ มีแต่ออกกฎหมายจับกุมผู้ค้าเดินขายเกินราคาเท่านั้น
4. ผู้อำนวยการและบอร์ดบริหารชุดนี้ได้เพิกเฉยไม่ให้ความสำคัญกับผู้ซื้อโอกาสและชาวบ้านหาเช้ากินค่ำ ในยามโรคโควิดระบาดและเกิดวิกฤตเศรษฐกิจโลกที่เป็นเช่นนี้ แทนที่จะกระจายรายได้กับประชาชนให้ได้มากที่สุด กับไปเอื้อก่อนนายทุน

จึงเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรี ปลดผู้อำนวยการและบอร์ดบริหารสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และให้จัดสรรโควต้าให้กับผู้ค้าสลากฯตัวจริงที่จะไปยื่นยันตัวคนในที 17 กรกฎาคม 2565 นี้ที่ทำเนียบรัฐบาล

ดังนั้นทางชมรมฯจึงขอประกาศขับเคลื่อนการชุมนุมเรียกร้องเพื่อความเป็นธรรมและความถูกต้อง ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2565 ที่ทำเนียบรัฐบาลเป็นต้นไปจนกว่าจะได้รับความพอใจ

จึงประกาศให้ทราบ โดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

นายจิระศักดิ์ น้อยคำ

ประธานชมรมเครือข่ายผู้ค้าลอตเตอรี่รายย่อยจังหวัดเลยและผู้ค้าทั่วประเทศ